



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศร 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ประกอบกับคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1221/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 1 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
มีประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งตามที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
เลขาธิการ กศน. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ มีประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายประเสริฐ หอมดี)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ กศน. รักษาการแทน
เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.
 แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้ผ่านการคัดเลือก ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการเสนอผลงาน			ข้อเสนอแนวความคิดที่นำเสนอ	หมายเหตุ
			ชื่อผลงาน	ชื่อผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน(%)		
1	บรรณารักษ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7641 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย	นางสาวพิมพ์จันทร์ จิตรพานิช บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 7641 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย	รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ	-	-	ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของห้องสมุดประชาชน เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	